

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

● ทุกโครงการก่อสร้างทางหลวง

นายสรวิศ ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงบนถนนพระราม 2 ทำให้รถได้รับความเสียหายว่า สำนักก่อสร้างสะพานได้ตรวจสอบแล้ว เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ในพื้นที่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 (M82) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 ระยะ (เฟส) ที่ 1 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 2 ที่ กม.17+500 (ขาเข้า กทม.) จ.สมุทรสาคร ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้สั่งให้โครงการหยุดงานก่อสร้างบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดและพิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ก่อนให้เริ่มงานใหม่ พร้อมสั่งกำชับทุกโครงการให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วย

สำหรับผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างได้เข้าไปเตรียมความพร้อมในการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานระหว่างดำเนินงานได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนนั่งร้านเหล็กสำหรับรับขา Launching truss ด้านหน้า ร่วงหล่นลงมาบนถนนระหว่างนั้นมีรถกระบะสีด่าทะเบียน ชอ 3536 กรุงเทพมหานคร วิ่งมาไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้รถเหยียบทับชิ้นส่วนนั่งร้านเหล็ก และมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย รวม 3 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 คน

นายสรวิศ กล่าวต่อว่า ทล. ไม่ได้มีเจตนาใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และเคลื่อนย้ายรถคันที่เสียหายออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยทันที เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ เพื่อรักษาและตรวจร่างกายพบว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกายเล็กน้อย

พร้อมให้ผู้รับจ้างดูแลผู้เสียหายและเจรจารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ สท.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องและยินดีที่จะให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ทล. ขออภัยในความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอย่าง



สูงสุดมาโดยตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการตอนที่ 2 กม.ที่ 14+535-18+642 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 4.1 กม. ค่าก่อสร้าง 3,991,986,000 บาท บริษัท วิจิตรภักดิ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันได้ผลงาน 59.325% จากแผนงาน 67.687% ซ้ำกว่าแผน 8.362% ติดตั้งพื้นทางยกระดับแล้วกว่า 2 กม. รวมทั้งก่อสร้างทางขึ้น-ลงพื้นที่ยานรสิงห์.